

THÔNG BÁO

**Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy
về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh**



Ngày 26/3/2020, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp, đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì. Sau khi nghe lãnh đạo UBND tỉnh trình bày Báo cáo số 148/BC-UBND, ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh “*Kết quả chỉ đạo, điều hành về công tác phòng chống dịch Covid-19*” và ý kiến của các đồng chí dự họp, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đánh giá cao và biểu dương sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương, nhất là đội ngũ y tế, lực lượng quân đội, công an các tuyến trong triển khai các chủ trương, giải pháp của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng chống dịch.

Hiện nay, việc lây nhiễm Covid-19 trong nước đang gia tăng, xuất hiện tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng nhưng chưa được phát hiện. Theo dự báo, 2 tuần tới là “*thời gian vàng*” để chúng ta hành động mang tính chất quyết định đến sự thành công của công tác phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, mục tiêu đặt ra là: quyết tâm phấn đấu không để dịch xảy ra, nếu xảy ra thì không để lây lan trong cộng đồng; phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dịch và điều trị bệnh; bảo vệ sức khỏe nhân dân là mục tiêu tối thượng hiện nay.

Xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, do đó, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động, tích cực trong công tác phối hợp để đạt hiệu quả cao nhất. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục tập trung thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh một cách quyết liệt, nghiêm túc, nhất là công tác tuyên truyền; nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào các nội dung làm sao cho người dân hiểu dịch Covid-19 là gì, nguy hiểm ra sao, cách phòng chống như thế nào. Hình thức tuyên truyền cần

phong phú, đa dạng, như: tờ rơi, băng rôn, áp phích, pa nô... và phù hợp với từng địa bàn. Tăng thời lượng, tăng chuyên trang, chuyên mục về phòng chống dịch.

Ít nhất trong 2 tuần tới, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người. Xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người. Đối với các cuộc họp, hội nghị cần thiết phải tổ chức thì quy mô không quá 20 người, phải đo thân nhiệt, sử dụng dung dịch sát khuẩn, mang khẩu trang, bố trí khoảng cách ngồi hợp lý... Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo. Tổ chức làm việc, tuyên truyền đến các chức sắc tôn giáo để phối hợp thực hiện tốt.

Tạm thời đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, vũ trường, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, nhà hàng ăn uống công suất trên 30 người... Đối với các nhà hàng, quán ăn có công suất nhỏ (dưới 30 người), yêu cầu người kinh doanh phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như: đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn... Tạm thời đóng cửa các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu. Học viên, sinh viên, học sinh thuộc các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng (xe buýt, xe khách...) theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm các phương tiện vận chuyển hành khách phải đón, trả khách đúng nơi quy định. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các bến xe, tại địa điểm đón, trả khách của các nhà xe, các điểm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ thuộc địa phận tỉnh. Bố trí chốt kiểm soát tại các cửa ngõ của thành phố Gia Nghĩa.

Mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Việc mua sắm cần tính toán hợp lý, bảo đảm đúng chủng loại, chất lượng, kịp thời, đúng quy định. Hỗ trợ kinh phí cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để bảo đảm cơ sở vật chất cho các chốt chặn trên tuyến biên giới.

Xây dựng chính sách đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Xây dựng phương án làm việc khoa học, hợp lý, nhất là đối với lực lượng y tế. Có phương án chăm sóc tốt hơn cho các bác sĩ, nhân viên y tế, nhất là đội ngũ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch; bảo toàn đội ngũ y tế để có sức chiến đấu lâu dài trong mùa dịch. Có kế hoạch huy động lực lượng y tế từ các nguồn như: các y, bác sĩ đã về hưu; đội ngũ quân y của các lực lượng công an, quân sự, biên phòng; sinh viên ngành y cư trú trên địa bàn tỉnh...

Đồng ý chủ trương huy động một số khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí, như: Khách sạn Hà Nội phố, Nhà khách 19/8...

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm kịp thời, chính xác; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh trong công tác phòng chống dịch.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không để cán bộ, công chức, viên chức đi ra ngoài tỉnh (trừ trường hợp có nhà ở ngoài tỉnh, trường hợp đi công tác với lý do đặc biệt thì phải có sự cho phép của cơ quan thẩm quyền).

Cảm ơn và khuyến khích các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch thông qua đầu mối là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các ban đảng Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành: Y tế, Công an, Quân sự, Biên phòng, Thông tin và Truyền Thông;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (TH).



Lê Văn Chiến